

## สเปนเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมจากผลกระทบของวิกฤติ COVID-19

รัฐบาลสเปนกำหนดมาตรการในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติ COVID-19 โดยเน้นให้การสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ยานยนต์ อาหาร และต่อเรือ

ในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินมาตรการเหล่านี้ นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ แสดงความเชื่อมั่นว่า ที่ประชุม European Council ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จะอนุมัติเงินอุดหนุนจาก European Recovery Fund และแหล่งเงินภายใต้กรอบ Multi-annual Financial ในรูปแบบของการให้ และการกู้ยืม ตามข้อเสนอของสเปน

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ในระยะสั้น อาทิ มาตรการเลิกจ้างชั่วคราวโดยคงตำแหน่งงาน และสิทธิประกันสังคม (ERTE) ซึ่งเข้าถึงลูกจ้างกว่า 1.38 ล้านคน และให้การประกันการกู้ยืมแก่ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และผู้ประกอบการอาชีพอิสระ กว่า 490,000 ครั้ง วงเงินค่าประกันรวมกว่า 46.6 พันล้านยูโร

หนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของสเปน คือ การต่อเรือ ซึ่งรัฐบาลอนุมัติงบประมาณภายใต้แผนยกระดับศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็ง (Reindus) จำนวน 34 ล้านยูโร ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจ และการสร้างงาน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือรบ โดยสั่งซื้อเรือฟริเกต (Frigates) จำนวน 5 ลำ จากบริษัท Navantia Ferrol ซึ่งมีการจ้างงานระยะยาวมากกว่า 7,000 ตำแหน่ง อีกทั้งสนับสนุนเงิน 37 ล้านยูโร แก่กลุ่มต่อเรือที่แคว้นกาลิเซีย โดยการส่งเสริมของรัฐบาลดังกล่าว ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเรือขยายตัวถึงร้อยละ 219

นโยบายสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะองค์กรตำรวจ โดยได้อนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานีตำรวจส่วนกลาง และที่ทำการของ Guardia Civil\* ภายใต้แผน State Security ปี 2019-2025 วงเงิน 600 ล้านยูโร ในระยะ 7 ปี และการปรับอัตราเงินค่าตอบแทนของตำรวจส่วนกลาง และ Guardia Civil ให้เท่ากับตำรวจของแคว้น ซึ่งใช้งบประมาณ 807 ล้านยูโร อีกทั้งจะเปิดรับสมัครเพิ่ม 5,000 ตำแหน่ง

นอกจากมาตรการให้ความช่วยเหลือในระยะสั้น-กลางแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมสีเขียว (green economy) และการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัล (digital transformation) ตลอดจนงานการสร้างงานที่มีคุณภาพ และการพัฒนาด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ การบริการสาธารณะ และสายอาชีพ ควบคู่ไปด้วย

\*หมายเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นอกเมือง ขึ้นกับทั้งกระทรวงมหาดไทย และกลาโหม ขณะที่ตำรวจขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย

ที่มา : La Moncloa, Gobierno de España 6 มิถุนายน 2563

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

อื่นๆ